



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 'เฉลิมชัย'หนุนเศรษฐกิจฐานรากพอใจศก.ยกระดับเกษตรกร1.32ล้านคน	แนวหน้า
2. เกษตรฯมอบประกาศฯ ผู้ผ่านอบรมนักบริหารเกษตรและสหกรณ์ปี'65 พัฒนา...	แนวหน้า
3. ลงดาบกำจัดทุเรียนอ่อนอย่าสวมสิทธิ์ถูกดำเนินคดี	แนวหน้า
4. ลามไปทั่ว!"ทุเรียนทวาย"ราคารูดหนัก	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: เร่งเยียวยาน้ำท่วม	ไทยรัฐ
6. คอลัมน์: จับกระแส: อย่าซื้อผลไม้สดมาฝากเพราะผิดกฎหมายนำเข้า	กรุงเทพธุรกิจ
7. สกู๊ปพิเศษ: 'นายกฯ' ผลักดัน 'การเกษตรสมัยใหม่' เน้นเทคโนโลยี วิจัย-สร้าง...	สยามรัฐ
8. ธ.ก.ส. จัดกว่า 8 หมื่นล. ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ดอกเบญจธุรกิจ
9. พิพิธภัณฑสถานเกษตรฯจัดงานภูมิพลังแผ่นดิน	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ค้นพบพืชสกุลเทียนชนิดใหม่ของโลก	ไทยรัฐ
12. รัฐเตือนชาวนาหาวิธีดูแลคุณภาพข้าว	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# 'เฉลิมชัย'หนุนเศรษฐกิจฐานราก พอใจศก.ยกระดับเกษตรกร1.32ล้านคน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามนโยบาย “5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ที่มุ่งกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศ จึงดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นภาพรวมในด้านต่างๆ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม จึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน เร่งดำเนินโครงการตามแผนงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนกระทรวงต่างๆ ภายใต้อำนาจ 3 แนวทางหลัก คือ แนวทางที่ 1 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) แนวทางที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) และแนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) จนปัจจุบันมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวม 22 โครงการ

ด้าน **นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก.**เปิดเผยว่า ได้ติดตามผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2563 -2565) พบว่าสามารถช่วยยกระดับกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรายย่อย สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้มากกว่า 1.32 ล้านราย รวม 4,337 กลุ่ม เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมากกว่า 15,137 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่าจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมากถึง 781,066

ล้านบาท ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในปีงบประมาณ 2566 สศก.ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จะร่วมกับทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2565 กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ทั้งสิ้น 15 โครงการ ซึ่งภาพรวมการขับเคลื่อนแผนงานฯ กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพในด้านต่างๆ และได้นำความรู้ไปปฏิบัติและต่อยอด มีการเชื่อมโยงตลาดรวบรวมผลผลิต ส่งเสริมเครื่องหมายตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้ปี 2565 ชุมชนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่า 244,189 ล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มีแผนงานโครงการรวม 13 โครงการ โดยจะติดตามและนำเสนอผลการดำเนินงานในระยะต่อไป ทั้งนี้ท่านที่สนใจรายละเอียดของผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ที่ สศก.ได้ติดตามประเมินผล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0-2579-0507 ในวันและเวลาราชการ

## เกษตรฯมอบประกาศฯ ผู้ผ่านอบรมหลักสูตร เกษตรและสหกรณ์ปี'65 พัฒนาการกิจการเกษตร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตรราภิภัทร เข็มวิทยฐานะเกษตรราธิปไตย และเข็มวิทยฐานะเกษตรราภิบาล สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง และระดับกลาง รวม 8 รุ่น ที่สโมสรทหารบก กทม.ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการความรู้ในมิติของวิชาการ การทำงาน สังคม และชีวิต ตลอดจนสร้างภาวะผู้นำ และมุมมองความคิดของนักบริหารยุคใหม่

เพื่อเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อระบบบริหารจัดการในระดับ กรม กองต่างๆ และสามารถพัฒนาภารกิจในภาคการเกษตรให้ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“การขับเคลื่อนนโยบายและบทบาทของผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ควรต้องมีการพัฒนา รับรู้ และให้เกิดความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงเกษตรฯ และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทภาวะผู้นำยุคใหม่ หลักการบริหาร การวางแผน การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ การบริการที่ดี การพัฒนาคุณภาพและการมีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี” ดร.เฉลิมชัย กล่าว



มอบประกาศฯ : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบประกาศนียบัตร-เข็มวิทยฐานะฯ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร 3 ระดับ รวม 8 รุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับการพัฒนาการกิจการเกษตรต่อไป



## ลงدابำจัดทุเรียนอ่อน ย่ำวมสิทธิ์ถูกดำเนินคดี

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทาง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกของประเทศไทย

ทั้งนี้ ได้สั่งการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเข้มข้น 2 เรื่อง คือ 1.กรณีการสวมสิทธิ์ทุเรียน ได้สั่งการให้ดำเนินคดีขึ้นเต็ดขาดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดทุกคน พร้อมทั้งถอนใบรับรอง GAP (ข้อปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค) และ GMP (เกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า เป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ) และ 2.กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ปฏิบัติงานตามกฎหมายของทางราชการอย่างเข้มข้น ตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส โดยหากพบว่ามีกรปฏิบัติงานที่ละเลยและทุจริตในหน้าที่ จะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดทันทีเช่นกัน

# ลามไปทั่ว! “ทุเรียนทวาย” ราคาทรุดหนัก ชาวสวนเชื่อผลพวงโยกย้ายมือปราบทุเรียนอ่อน



นครศรีธรรมราช/จันทบุรี – ชาวสวน “ทุเรียนทวาย” จ.นครศรีธรรมราช ระวังราคาทรุดหนัก พืชทุเรียนอ่อนถูกส่งออกไปจีนต้นทุนพุ่ง จีกระทรวงเกษตรกรเร่งแก้ปัญหา เชื่อเป็นผลพวงโยกย้ายมือปราบทุเรียนอ่อน ทำมาตรการควบคุมคุณภาพอ่อนยวบ ด้าน ส.ส.จันทบุรีชี้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดคดีผู้กระทำความผิดกรณีสวมสิทธิทุเรียน หลังส่งฟ้องศาลได้แล้ว 2 ราย

ที่ จ.นครศรีธรรมราช ขณะนี้ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต “ทุเรียนทวาย” หรือทุเรียนนอกฤดูกาลเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ และใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตทุเรียนคุณภาพของ จ.นครศรีธรรมราช สร้างรายได้ให้พื้นที่ และมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกให้ประเทศไทยหลายหมื่นล้านบาทต่อปี ล่าสุด ได้เกิดปัญหาทุเรียนราคาตกต่ำอย่างมาก จากปัญหาที่เกษตรกรเชื่อว่าเป็นผลพวงจากมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพที่ถูกละเลย หรือไม่เข้มข้นเหมือนปีการผลิตก่อนๆ และปัญหาจาก “ลั้ง” หรือผู้รับซื้อเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากปลายทางมีความต้องการสูง จึงทำให้ทุเรียนที่ถูกส่งออกไปนั้นไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์

เช่นเดียวกับสวนทุเรียนหลายจุดในพื้นที่ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ผู้รับซื้อกำลังเร่งเข้าตัดเก็บเกี่ยวผลทุเรียนตามคำสั่งซื้อ ขณะที่

เจ้าของสวนพยายามที่จะควบคุมคุณภาพให้ได้ทุเรียนที่แก่จัด ยอมรับว่าแม้จะควบคุมคุณภาพจากต้นทาง คือทุเรียนจะต้องครบอายุ 120 วัน นับตั้งแต่ดอกทุเรียนเริ่มผลิบน ขณะเดียวกัน ต้นทุนที่สูงขึ้นจากปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมาก

นายวิชิต ดำมี ผู้ผลิตทุเรียนทวายรายใหญ่ ระบุว่า จากปัญหาเมื่อช่วงต้นการเก็บเกี่ยวทวายรอบนี้ ที่ผลผลิตทุเรียนระยะแรกจากหลายแหล่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือถูกตัดเก็บตั้งแต่ 90 วัน 100 วัน ทำให้เนื้อทุเรียนเป็นลักษณะ “เนื้อใบจาก” คือยังอยู่ในลักษณะทุเรียนอ่อน ไม่เข้าเกณฑ์แก่จัดตามการควบคุมคุณภาพ ทำให้ราคาตกลงมาอย่างรุนแรงจาก 250-260 บาท ปัจจุบันเหลือแค่ 90-120 บาท เชื่อว่าเป็นผลจากความต้องการของตลาดในจีนมีสูงมาก ขณะที่ทุเรียนทวายมีจำนวนน้อย ผู้ส่งออกจึงต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อให้ทันต่อการจำหน่าย และทำให้ทุเรียนขาดคุณภาพ

ผู้ผลิตทุเรียนรายนี้ยังเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งควบคุมคุณภาพในการส่งออกโดยด่วน เนื่องจากปัญหาที่กลายเป็นปัญหาใหญ่มาก ท่ามกลางการผลิตทุเรียนที่มีทางเลือกมากขึ้น ทั้งในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หากยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้จะมีทั้งระบบ

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มชาวสวนทุเรียนจำนวนมากเห็นพ้องว่า

มีเงื่อนไขประเด็นบางอย่างจากการโยกย้ายนายชดชี่ นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมเข้มงวดคุณภาพมาตรฐานการส่งออก จนสร้างความเชื่อมั่นให้วงการเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่จำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม จ.จันทบุรี ซึ่งถือเป็นประตูการรวบรวมทุเรียน และมังคุดส่งออกไปยังประเทศจีน

ขณะที่ทุเรียนภาคใต้จะไหลไปรวมที่นั่น ก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งออก ทำให้อยู่ในอำนาจการควบคุมของพื้นที่เขต 6 ไม่ปรากฏปัญหาเรื่องทุเรียนอ่อนในประเทศปลายทาง มีกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนได้เคลื่อนไหวคัดค้านจำนวนมาก แต่ไม่เป็นผล จนกระทั่งเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน หลังจากการโยกย้ายเพียงเดือนเดียว ปัญหาที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ของการส่งออกอีกครั้ง และเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าการโยกย้ายมีเบื้องหลัง ถึงขั้นน่าจะมีการลงขันเงินต้นกวดต้นให้มีการโยกย้ายเพื่อความสะดวกในการส่งออกทุเรียน โดยมีมาตรการควบคุมคุณภาพที่คลายความเข้มงวดลงไม่มากนักเอง

### ส.ส.จันทบุรี ชี้เร่งคดีสวมสิทธิทุเรียน

ส่วนกรณีที่เกิดกลุ่มเกษตรกรชาวสวนภาคตะวันออก (จันทบุรี-ระยอง-ตราด) ได้รวมตัวกันที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อยื่นหนังสือ



2 ฉบับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้อง 4 ข้อในการเร่งแก้ไข ปัญหาทุเรียนในพื้นที่ ประกอบด้วย

- 1.การกำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียน ปี 2566

- 2.แนวทางการป้องกันทุเรียนอ่อน และการนำทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาสวมสิทธิทุเรียนไทยส่งขายต่างประเทศ
- 3.มาตรการแก้ปัญหาการสวมสิทธิใบ GAP ของเกษตรกรที่มีการนำไปขายให้กับบุคคลที่ 3 ในราคาใบละ 100,000-500,000 บาท

- 4.ขอให้จังหวัดจันทบุรีประสานไปยังผู้มีอำนาจในการระงับคำสั่งการย้าย นายชลธิ์ คุ้มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (สวพ.6) เข้าทำงานที่กรมวิชาการเกษตร โดยขอให้ทำงานในพื้นที่ จ.จันทบุรี ช่วยชาวสวนอีก 2 ปี เนื่องจากการทำงานแก้ไขปัญหาผลผลิตทุเรียน และผลไม้อื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมาเดินมาถูกทางแล้วนั้น

น.ส.ญาณิศา บัวเฟื่อน หรือ ส.ส.เล็ก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.จันทบุรี เขต 3 กล่าวว่าการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดเรื่องการสวมสิทธิทุเรียนไทยเมื่อ 2 ปีก่อนโดยทีมสืบเหยี่ยวฯ จ.จันทบุรี ที่ได้แจ้งความดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องนั้น ขณะนี้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้สรุปสำนวนส่งฟ้องผู้กระทำผิดแล้ว

ทั้งนี้ มีผู้ถูกกล่าวหา (เจ้าของสิ่ง) เป็นคนไทย 1 ราย ที่ถูกแจ้งดำเนินคดีใน 2 ข้อกล่าวหาคือ สำแดงเอกสารอันเป็นเท็จ และพยายามขายของโดย

หลอกลวง (ส่วนนี้มีทั้งคดีอาญา และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค) และพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องแล้ว

ส่วนผู้ร่วมทุนต่างชาติ (ชาวจีนเป็นผู้หญิง) ได้หลบหนีออกจากประเทศไทยตั้งแต่เกิดเหตุ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับไปแล้วเช่นกัน

"กรณีนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางกฎหมายของไทยที่ได้ดำเนินคดีผู้กระทำผิดในเรื่องของทุเรียนได้ช่วยขจัดผู้ที่ไม่ดีออกจากระบบไปได้ เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้น ไม่ใช่กระทบเฉพาะแค่ประเทศไทย แต่กระทบกับชาวสวนภาคตะวันออกโดยเฉพาะ จ.จันทบุรีโดยตรง"

ส.ส.เล็ก ยังบอกอีกว่า ในปี 2565 จ.จันทบุรี มีคดีที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนประมาณ 4 คดีที่ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร ประสานเจ้าหน้าที่เร่งรัดในการดำเนินคดี เพราะต้องการให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษ ป้องกันผู้ที่กำลังคิดจะทำความผิด เนื่องจากการปล่อยทิ้งระยะเวลาอาจทำให้ผู้คิดทำความผิดย่ามใจ และทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากผู้กระทำผิดในคดีที่ผ่านมา ยังไม่ถูกลงโทษ.



## เร่งเยียวยาน้ำท่วม

จากการติดตามเหตุอุทกภัยในพื้นที่เกษตรมาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ปริมาณน้ำลดระดับลงแล้วในหลายพื้นที่

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นพบว่า ภาพรวมพื้นที่เกษตรทั่วประเทศได้รับผลกระทบมีจำนวน 65 จังหวัด พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจำนวน 5,595,011.75 ไร่

แบ่งเป็นข้าว 3,683,924.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,818,243.50 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 92,843.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 668,250 ราย ให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว 30 จังหวัด ด้วยงบประมาณท้องถิ่น ได้แก่ กำแพงเพชร, เชียงใหม่, เชียงราย, ตาก, น่าน, แพร่, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, นครนายก, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, ชลบุรี, ชัยนาท, สระบุรี, อ่างทอง, ขอนแก่น, มหาสารคาม, บุรีรัมย์, เลย, อุตรดิตถ์,



กาญจนบุรี, ราชบุรี, ภูเก็ต และสตูล

ส่วนจังหวัดอื่นๆ

กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

สำหรับการเยียวยา

เกษตรกรจะเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

โดยมีอัตราการช่วยเหลือ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่ และไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่... ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื้นที่เสียหายจริง และอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว.

ส-เล-๓



การนำเข้าผลไม้สดจะต้องแจ้งนำเข้า ตาม พ.ร.บ.กักพืช เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงในประเทศ กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



กรุงเทพธุรกิจ  
จับกระแส  
● ยูพัน พงษ์กอง  
yup\_th@hotmail.com

## อย่าซื้อผลไม้สดมาฝาก เพราะผิดกฎหมายนำเข้า



การซื้อของฝาก เป็นอีกกฎที่ขาดไม่ได้ของนักท่องเที่ยว ยิ่งได้ไปต่างประเทศได้เห็นผักผลไม้เมืองหนาว เซอร์วิส สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ องุ่นพวงใหญ่สีลึกลับยวนตา รสชาติโดนใจ ราคาถูกกว่าในตลาดประเทศไทยกว่า 2-3 เท่าตัว ยิ่งต้องซื้อติดไม้ติดมือนำเข้ามาในประเทศ โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลี ญี่ปุ่น นิยมซื้อสินค้าผลไม้สด พลับ องุ่น เข้าประเทศโดยไม่สำแดงใบรับรองสุขอนามัยพืชเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนระวังในการกระทำความผิดที่อาจเกิดจากความไม่รู้ไม่ถึงการณ์ และไม่มีเจตนากระทำผิด ซึ่งหากตรวจพบเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีโทษทั้งจำและปรับ รวมถึงยึดสินค้าเพื่อนำไปทำลายตามกฎหมายกักพืช

ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ประสานกับการทำอากาศยานให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบทั่วกัน ปัจจุบันด่านตรวจพืชทำอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตรวจยึดจากนักท่องเที่ยวที่อาคารผู้โดยสารได้ต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนและปล่อยตัว แต่ต้องยึดสิ่งของไว้

จากการสอบถามพบว่าซื้อตามคำแนะนำของไกด์นำเที่ยว จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังไม่กระทำการดังกล่าวเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับสินค้ากลุ่มนี้ เนื่องจากการนำเข้าจะต้องแจ้งนำเข้าเพื่อออกหนังสืออนุญาตตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกักพืช เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงในประเทศ กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ การนำเข้าผลไม้สดที่จัดเป็นสิ่งต้องห้ามต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทาง ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้า และต้องแจ้งนำเข้ากับด่านตรวจพืช เพื่อออกหนังสืออนุญาตฯ ให้นำสินค้าออกจากด่านตรวจพืช

ล่าสุด ในการลงพื้นที่ตรวจด่านตรวจพืชทำอากาศยานสุวรรณภูมิ พบนักเดินทางนำสินค้าผลไม้สดผ่านช่องทางอาคารผู้โดยสาร ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางบริษัทนำเที่ยว ได้นำพลับ องุ่น เข้ามา ซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโรคแมลงต่างๆ เข้ามากระจายในประเทศ






สกู๊ปพิเศษ

# 'นายกฯ' พลักดัน 'การเกษตรสมัยใหม่' เน้นเทคโนโลยี วิจัย-สร้างรายได้ที่มั่นคง

หมายเหตุ...ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายดิศทัต ไพฑูริย์เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้



นายกรัฐมนตรืชมนวัตกรรมผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังรายงานความสำคัญของการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งในรอบ 6 ปี เพื่อให้มีผู้แทนองค์กรเกษตรทำหน้าที่เป็นสภาเกษตรกรตามกฎหมายและระเบียบที่



เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบสาน  
อุดมการณ์ที่ผ่านมา ด้วยศรัทธาสู่การ  
เลือกตั้งสภาของเกษตรกร” เพื่อทำ  
หน้าที่ดูแลช่วยเหลือและเร่งรัดขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ร่วมมือกับ  
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับ  
เกษตรกร รวมทั้งการพัฒนาด้านต่างๆ  
เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรและครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา  
ตนเองได้พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็ง  
ให้เกษตรกรและครอบครัว

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิด  
งานและมอบนโยบายว่า เกษตรกรคือ  
รากแก้วของแผ่นดินและประเทศไทย  
เป็นประเทศเกษตรกรรม รัฐบาลมี  
ความห่วงใยและคาดหวังให้มีรายได้  
ที่เพียงพอ ซึ่งจากการได้ลงพื้นที่ใน  
หลายจังหวัดทั่วประเทศและได้พบปะ  
เกษตรกรทำให้รับทราบปัญหาความ  
เดือดร้อน เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหา  
แหล่งน้ำ และปัจจัยการผลิต รวมทั้ง  
ภัยธรรมชาติ และวิกฤติโรคระบาดที่  
ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของ  
เกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาน

การณ์โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้พยายาม  
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาทั้งในระยะ  
สั้นและระยะยาว เช่น การมอบเงิน  
ช่วยเหลือ การพักชำระเงินต้นและ  
ดอกเบี้ย การจ้างแรงงานเกษตรกร  
การปรับโครงสร้างการผลิตการแปรรูป  
และการตลาด ซึ่งเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญ  
เพื่อสร้างโอกาสสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันและสร้างให้เกษตรกร  
มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง  
ได้เพื่อทำให้สินค้าเกษตรได้รับการ  
ยอมรับในเวทีโลก

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทย  
เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ  
และมีความอุดมสมบูรณ์ต่างประเทศมี  
ความสนใจในคุณภาพอาหารของไทย  
และเป็นความต้องการของตลาดโลก  
ดังนั้นจึงต้องทำให้สินค้าเกษตรมีมูลค่า  
สูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้  
เครื่องมือเครื่องจักรและนวัตกรรม  
ต่างๆ เข้าสนับสนุน ปรับกระบวนการ  
ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่ง  
สำคัญ รวมทั้งการทำเกษตรอัจฉริยะ  
การทำเกษตร BCG ที่ต้องคำนึงถึง

สิ่งแวดล้อมและการใช้สารเคมีในภาค  
การเกษตร โดยในอนาคตจะมี  
มาตรการเพื่อการควบคุมสินค้าและ  
ผลิตผลทางการเกษตรที่มีมาตรฐาน  
รับรองเพื่อการบริหารจัดการภาคการ  
เกษตรอย่างครบวงจร นอกจากนี้ การ  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสนับสนุนทั้งใน  
กระบวนการผลิต การแปรรูป และการ  
จัดจำหน่ายจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ  
ในราคาที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการ  
ของตลาด

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการได้  
พบปะกับสภาเกษตรกรในหลายๆ ครั้ง  
ได้มีการหารือเพื่อการแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนและส่งเสริมพัฒนา  
เกษตรกรในด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคน  
สามารถเดินทางไปด้วยกันได้อย่างเข้ม  
แข็ง โดยมีการกำชับให้หน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องพิจารณาและผลักดันข้อ  
เสนอแนะต่างๆ ของสภาเกษตรกร  
รวมไปถึงการให้ผู้แทนเกษตรกรเข้า  
ร่วมในคณะกรรมการต่างๆ ของ  
รัฐบาลเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของ  
รัฐบาลในการสร้างความมั่นคงพร้อม



ทั้งการสร้างเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อสร้าง smart farming ให้เกิดผลผลิตที่มากขึ้น มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดและมีความปลอดภัย โดยได้จัดให้มือคัมภีร์ เงินทุน การวางระบบบริหารจัดการน้ำ การวางโครงสร้างระบบขนส่ง และระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ต่างๆ ไว้เพื่อรองรับ นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และได้ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประเภทผู้แทนเกษตรกรขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ไม่มีการทุจริต เป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า การเลือกสมาชิกสภา เพื่อเป็นผู้แทนของเกษตรกรกว่า 20 ล้านคน มีความสำคัญ เพราะจะเป็นบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ผ่าน "สภาเกษตรกรแห่งชาติ" มีการทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างเป็นระบบในการเสนอข้อคิดเห็นและนโยบายการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งยังเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาให้ภาครัฐและร่วมมือกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของรัฐบาลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า การเตรียมการเพื่อเลือกตั้งสภาเกษตรกรเป็นโอกาสดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อาสาจะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเพื่อเกษตรกรทุกคน และหวัง



ว่าการเลือกตั้งสภาเกษตรกร "โดยเกษตรกร ของเกษตรกร เพื่อเกษตรกร" จะทำให้ได้สมาชิกสภาที่มีความตั้งใจทุ่มเททำงาน และพร้อมเข้ามาบูรณาการการทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรกว่า 20 ล้านคนอย่างแท้จริงพร้อมขอให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการการเกษตรด้านต่างๆ เช่น การผลักดันกฎหมายเพื่อเกษตรกรไทย โดยการปลดล็อกไม้ป่า 58 ชนิด การใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ

สัญญา พ.ศ.2560 การเสนอพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 นิทรรศการการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีนที่เป็นโอกาสในการส่งเสริมการส่งออกการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรของไทย โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ การขับเคลื่อน BCG สู่อุตสาหกรรม เช่น โครงการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าว เพื่อช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน เป็นต้น



# ธ.ก.ส. จัดกว่า 8 หมื่นล. ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ธ.ก.ส.จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก-ยกระดับรายได้วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท ผ่าน 4 โครงการเป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่ 24 พ.ย.65 เป็นต้นไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส. ได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้น หรือเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต วงเงินรวม 81,265 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ประกอบด้วย มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่

1. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก



ข้าว ปีการผลิต 2565/66 โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ

อ่านต่อหน้า 11

## ธ.ก.ส.

1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน

2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

มาตรการคู่ขนาน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น ผ่าน 3 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต

2565/66 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว โดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำ วงเงินสินเชื่อรวม 25,590 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร นอกจากนี้จะช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 1,500 บาทต่อตัน กรณีเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตนเอง

4. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 สำหรับสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิก เกษตรกรทั่วไป กำหนดวงเงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งคิดจากสถาบันฯ เพียงร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566 ●



## พิพิธภัณฑสถานเกษตรฯจัดงานภูมิพลังแผ่นดิน

พล.อ.อ.เสนาะ พรรณพิกุล ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีที่พิพิธภัณฑสถานฯ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร และป็นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กำหนดการจัดงานวันดินโลกภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความตระหนักถึงทรัพยากรดินที่เป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยต่างๆ ทั้งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และพลังงานภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ภูมิพลลดดิน จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพระราชดำริในการแก้ปัญหาดินในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย พร้อมด้วยนิทรรศการจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑสถานฯ นิทรรศการของขวัญจากดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน สำหรับกิจกรรมพิเศษในวันที่

5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ จะมีการร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 59 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมการแสดง ก่อนจุดเทียนนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รับฟังบทเพลงบรรเลงเพื่อพ่อ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานฯในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑสถานฯ ตลอดทั้งวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เกษตรวันนี้.....● สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ฝากบอกว่า ขณะนี้ดอกทุเรียนกำลังบาน หากจัดการไม่เหมาะสมดอกจะร่วง การติดผลของทุเรียนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.ระยะเวลาที่เหมาะสมของการถ่ายละอองเกสร ดอกทุเรียนจะเริ่มบานช่วงบ่าย ๆ เวลาประมาณ 1 ทุ่ม จะบานเต็มที่ อับละอองเกสรตัวผู้จะแตกออก ละอองเกสรทุเรียนจะถูกถ่ายเทด้วยแมลงกลางคืน และค้างคาว 2.ความมีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้ ซึ่งเมื่อแตกออกจะมีชีวิตประมาณ 48 ชั่วโมง และจะตายเมื่อถูกน้ำหรืออากาศเย็นจัด.....● 3.ธาตุอาหารที่เกี่ยวข้องกับการงอกของละอองเกสรที่สำคัญคือแคลเซียมและโบรอน 4.จำนวนละออง



เกสรที่ตกบนปลายยอดเกสรตัวเมีย ยังมีจำนวนละอองเกสรมาตกมากยิ่งทำให้มีโอกาสการผสมติดมาก ดังนั้นจึงควรช่วยทำการผสมเกสรทุเรียนตอนกลางคืนด้วยการใช้แปรงขนอ่อนหรือดอกไม้กวาดปัดดอก 5.การใช้เกสรตัวผู้จากต่างต้นหรือต่างพันธุ์จะผสมเกสรได้ดีกว่าการใช้เกสรตัวผู้ในดอกหรือต้นเดียวกัน.....● 6.การแข่งขันกันระหว่างดอก เกิดการแย่งอาหารทำให้อาหารไม่พอเลี้ยง ดอกร่วง หากมีดอกต่างพันธุ์ยังแข่งขันกันมากจึงควรตัดแต่งดอกให้เป็นรุ่นเดียวกัน และเหลือดอกในปริมาณที่เหมาะสม และจำให้ขึ้นใจว่า ไร่ดอกเพื่อร่วงจะร่วงมาก 7.มีการจัดการน้ำที่เหมาะสม.....●

นายกระหล่ำปลี



# ค้นพบพืชสกุลเทียบชนิดใหม่ของโลก

ดร.ปิยะเกษตร สุขสถาน ผอ.สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์ค้นพบเทียบชนิดใหม่ของโลก 20 ชนิดและอีก 1 สายพันธุ์ สำหรับเทียบชนิดใหม่ของโลก 20 ชนิด ได้แก่ 1.เทียบภาคกลาง พบใน จ.สระบุรี ลพบุรี และนครสวรรค์ 2.เทียบแจ่มจำรูญ พบใน จ.สกลนคร มุกดาหาร และอุบลราชธานี 3.เทียบจันทร์แก้ว พบใน จ.นครสวรรค์ 4.เทียบนนครศรี พบใน จ.นครศรีธรรมราช 5.เทียบพลเสนา พบใน จ.สระแก้ว 6.เทียบวงศ์หนัก พบใน จ.น่าน 7.เทียบดอยยาว พบใน จ.น่าน 8.เทียบนกอัคคี หรือเทียบไก่ฟ้า พบใน จ.เชียงใหม่ และน่าน 9.เทียบดอกกลาย พบใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง 10.เทียบแก้วศักดิ์ พบใน จ.เลย และชัยภูมิ 11.เทียบภูมา พบใน จ.ชุมพร 12.เทียบพิราบขาว พบใน จ.เลย ชัยภูมิ และอุดรธานี 13.เทียบกัวลม พบใน จ.ลำปาง 14.เทียบจันทบูร พบใน จ.จันทบุรี 15.เทียบนกกแก้วน้อย พบใน จ.แม่ฮ่องสอน และพะเยา 16.เทียบพะเยา พบใน จ.พะเยา 17.เทียบนกกแก้วพบใน จ.เชียงใหม่ 18.เทียบแมงป่องม่วง พบใน จ.กาญจนบุรี 19.เทียบช้องนาง พบใน จ.แพร่ และสุโขทัย และ 20.เทียบเมืองน่าน พบใน จ.น่าน ขณะที่เทียบสายพันธุ์ใหม่ของโลก 1 สายพันธุ์ ได้แก่ เทียบภูพาน พบใน จ.สกลนคร

ดร.ปิยะเกษตรกล่าวต่อว่า การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยจำนวนมากครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอันหลากหลายในผืนป่าของไทยและที่สำคัญจะมีการเปิดตัวหนังสือ Impatiens of Thailand พืชสกุลเทียบทุกชนิดในประเทศไทย ที่มีจำนวนถึง 90 ชนิดให้กับผู้ที่สนใจด้วย สนใจโทร.06-2594-2963.



ดร.ปิยะเกษตร สุขสถาน ผอ.สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รศ.ดร.ประสิทธิ์ วังกุลพัฒน์วงศ์ พร้อมนักวิชาการนักพฤกษศาสตร์ เปิดตัวหนังสือ Impatiens of Thailand รวบรวมองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ สวนพฤกษศาสตร์ฯ.

## รัฐเตือนชาวนาหาวิธีดูแลคุณภาพข้าว

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ เนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุถึงสภาพอากาศว่า ในระยะนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยจะยังมีฝนตกเป็นวงกว้าง ทั้งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวและตากผลผลิตตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว ให้ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต โดยให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เลือกว่าวันเก็บเกี่ยวก่อนหรือหลังวันที่คาดว่าจะมีฝน และควรมีพื้นที่กองข้าวและหาวัสดุมาคลุมกองข้าว เพื่อป้องกันฝนที่เหมาะสม ทั้งนี้หากไม่มีมาตรการดูแลป้องกันที่เหมาะสมจะทำให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อทั้งในเชิงปริมาณ น้ำหนัก และคุณภาพ ทำให้เกิดความชื้น จึงขอให้เกษตรกรคำนึงและดูแลความปลอดภัยในขั้นตอนการตากผลผลิตด้วย.